



ข่าวปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ ที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น 40250

โทร. 043-446382 081-7493306 e-mail : pvlo_kkn@dld.go.th

!!!!!!!!!!!!

ฉบับที่ 3/2557 เดือน มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 อำเภออุบลรัตน์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภออุบลรัตน์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีนายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภออุบลรัตน์ เป็นประธานในการประชุม และนายฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์ สัตวแพทย์ อาวุโส รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ ดำเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานได้กล่าวเปิดการประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. มีคณะกรรมการหน่วยงานภาครัฐ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์

นายอำเภออุบลรัตน์ ประธานที่ประชุม กล่าวว่า การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บูรณาการร่วมกันตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไป อย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งจะมีแผนดำเนินการ เช่น การณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินพื้นที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินงานให้เกิดความมั่นใจ โดยจะมีคณะกรรมการระดับอำเภอ มาประเมินพื้นที่เป็นเบื้องต้นก่อน เพื่อท้องถิ่นของเรา ซึ่งต้องอาศัยทรัพยากรทั้งบุคลากรและงบประมาณ

นายฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์ สัตวแพทย์ อาวุโส รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ ได้นำเสนอที่ประชุมว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดขอนแก่น ยังไม่พบการเกิดโรค แต่ยังมีรายงานการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลพบเชื้อ จำนวน ๑๑๗ ตัวอย่าง องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภออุบลรัตน์ ทั้ง ๗ แห่ง ได้นำเสนอแผนงบประมาณสนับสนุนทุกแห่ง ได้อย่างเพียงพอ และสามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุม ร้อยละ ๑๐๐ และแจ้งแผนงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ อปท.ทุกแห่ง และได้เสนอให้ อปท. จำนวน ๓ แห่ง คือ อบต.บ้านดง , อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ และเทศบาลตำบลนาคำ จัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งโรคระบาดในสัตว์ ด้วย

ในส่วนผู้สัมผัสโรคทางโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ได้แจ้งว่า มีผู้ถูกสุนัข แมว กัด ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๕๗๐ ราย ปีพ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เดือน มค.- ๑๗ มีค.๕๗ พบผู้สัมผัสโรค จำนวน ๒๓๙ ราย ส่วนใหญ่ไม่สามารถสืบประวัติการรับวัคซีนของสุนัขได้ เนื่องจากไม่มีเจ้าของมา รับผิดชอบ ฝ่ายเลขาฯ จึงได้เสนอแนวทางการ ขึ้นทะเบียนสัตว์ทุกตัว พร้อมทำสมุดประจำตัวสุนัข แมว ที่มีเจ้าของ ส่วนสุนัขไม่มีเจ้าของ ให้ อปท.ใช้ประกาศเทศบัญญัติ ของเทศบาล หรือ บัญญัติ ของอบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัขแมว ใช้เป็นมาตรการการควบคุม โดย อาศัย พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ บังคับใช้ด้วย ซึ่งจะทำให้ทุกพื้นที่บรรลุ เป้าหมายปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ในที่สุด

ฤทธิรงค์/เขียนข่าว
ชัยพร/พิมพ์ข่าว
ฤทธิรงค์/อนุมัติข่าว



